



ประกาศเทศบาลตำบลนาครีว  
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลนาครีว ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลนาครีว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร และหนังสือ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาครีว ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายทวี สารใจวงศ์)  
นายกเทศบาลตำบลนาครีว



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
ที่ ลป ๕๖๑๐๒ /๕๓/๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งให้นายอำเภอ กรณีองค์กรบริหารส่วนตำบล และ หนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลนาครี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตรวจสอบและลงนาม เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๑ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาครี และตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

### ข้อกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาตรวจสอบ เพื่อลงนามในงบการเงินตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

(ลงชื่อ)

( นางนราพร วงศ์แสนชาติ )

นักวิชาการคลังชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อไปขอทราบ  
- อนุมัติขอทราบที่ใด

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันท์ชฎาน์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

เพื่อไปขอทราบและรายงานต่อ

(ลงชื่อ)

(นางศิริรัตน์ วงศ์ป็นติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

เพื่อไปขอทราบและประสานงานกับ

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

ความเห็นนายกเทศบาลตำบลนาครีว

นายกเทศบาลตำบลนาครีว

(ลงชื่อ)

(นาหวี สารใจวงศ์)

นายกเทศบาลตำบลนาครีว

**เทศบาลตำบลนาครีว**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565**

**หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป**

เทศบาลตำบลนาครีว มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลนาครีว ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลนาครีว เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาครีว ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาครีว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ประมาณ 2510 ตารางเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ประมาณ 2.2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำปางประมาณ 20 กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อหมู่ที่ 7 บ้านท่าแหวน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
ทิศใต้ ติดต่อหมู่ที่ 9 บ้านเหล่า ตำบลบ้านกิว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
ทิศตะวันออก ติดต่อหมู่ที่ 9 บ้านวังเงิน ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลนาครีว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 56,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 56,000,000 บาท) โดยแยกเป็น งบลงทุน จำนวน 2,164,000 บาท และงบประจำ จำนวน 53,836,000บาท เพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 11 แผนงาน ดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร และแผนงานงบกลาง

เทศบาลตำบลนาครีว มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครีว 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครีว ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้

**หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน**

รายงานการเงินฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1294 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากประเภท กระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน และเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยหน่วยงานจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่าที่จะได้รับ

#### 3.2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับ อนุมัติให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินยืมจากเงินงบประมาณ หน่วยงานจะรับรู้ ลูกหนี้ตามราคาทุน โดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจากแหล่งเงินสะสม อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ตามราคาทุน โดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินรอรับคืน หมายถึง เงินที่เบิกไปเกินจำนวนที่ต้องจ่ายจริง ซึ่งจะต้องนำส่งคืนหน่วยงานภายหลัง

เงินจ่ายล่วงหน้า หมายถึง เงินที่หน่วยงานจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา (ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง) ตามเงื่อนไข ในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา

ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานจ่ายไป เพื่อเป็นประกันในการ ดำเนินการตามสัญญาให้ได้มาซึ่งสิทธิและบริการ และจะได้รับคืนเมื่อการดำเนินการตามเงื่อนไขสิ้นสุดลง หน่วยงานจะรับรู้ตามราคาทุน

รายได้ค้างรับ หมายถึง รายได้ของหน่วยงาน ซึ่งเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน โดยจะรับรู้ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยรับจํานํา เป็นต้น

ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง หมายถึง บุคคลภายนอกที่เป็นหนี้หน่วยงาน เนื่องจากทำความเสียหาย ให้กับทรัพย์สินของทางราชการ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของหน่วยงานค้างชำระ ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน ซึ่งเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยไม่ตั้ง บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

#### 3.3 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่า ไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

### 3.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเงินแล้วแต่มีบางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปรวมอยู่ด้วย เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพย์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หน่วยงานจะรับรู้สินทรัพย์อื่นตามมูลค่าที่จะได้รับ

### 3.5 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาวประกอบด้วย เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการของหน่วยงาน และเงินฝากประจำโดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หน่วยงานจะรับรู้ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ และมูลค่าที่จะได้รับ

### 3.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์แสดงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน

อาคาร หมายถึง อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ที่มีราคาซื้อหรือได้มามูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และยังไม่หมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์ หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ระบุเป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชีส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาหน่วยงานได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ตามประกาศของเทศบาลตำบลนาครีว ที่ 56102/ เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราส่วนราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 (ดูตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) ดังนี้

อาคารถาวร	40	ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	15	ปี
สิ่งก่อสร้าง		

- ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	25	ปี
- ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบหลัก	15	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12	ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10	ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10	ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร		
- เครื่องมือและอุปกรณ์	5	ปี
- เครื่องจักรกล	10	ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน		
- เครื่องมือและอุปกรณ์	5	ปี
- เครื่องจักรกล	10	ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
- เครื่องมือและอุปกรณ์	5	ปี
- เครื่องจักรกล	10	ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	5	ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์	10	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา	5	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5	ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ	5	ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์	5	ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ	10	ปี
ครุภัณฑ์สนาม	5	ปี
ครุภัณฑ์อื่น	10	ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20	ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง		

### 3.7 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน คือสินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้

- เป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย
- มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
- เคลื่อนที่ไม่ได้ และ
- มีข้อจำกัดในการจำหน่าย

หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาบันทึกค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ โดยประมาณตามประกาศของเทศบาลตำบลนาครีว ที่ 56102/ เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดอายุการใช้ งานและอัตราส่วนราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 (ดูตารางการกำหนดอายุการใช้งานและ

อัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) ดังนี้

ถนนคอนกรีต	15	ปี
ถนนลาดยาง	10	ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	30	ปี
เขื่อนดิน	30	ปี
เขื่อนปูน	50	ปี
อ่างเก็บน้ำ	50	ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	20	ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง

### 3.8 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหนี้ที่เกิดจากการดำเนินงานในงวดบัญชีปัจจุบัน แต่หน่วยงานยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยจะรับรู้เจ้าหนี้เมื่อได้รับสินค้าและบริการที่หน่วยงานได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน แต่หน่วยงานยังไม่ได้ตรวจรับ เช่น ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย เป็นต้น รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับสรรพากร

### 3.9 เงินรับฝากและเงินประกันสัญญาระยะสั้น

เงินรับฝาก หมายถึง เงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ หน่วยงานจะรับรู้ตามมูลค่าที่ได้รับ

เงินประกัน หมายถึง เงินที่ได้รับไว้สำหรับประกันสินค้า หรือผลงานซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการประกัน เมื่อพ้นระยะเวลาประกันแล้วหน่วยงานจะจ่ายคืนให้กับผู้ประกัน หน่วยงานจะรับรู้ตามมูลค่าที่ได้รับ

### 3.10 เงินรับฝากเงินประกันสัญญาระยะยาว

เงินรับฝาก หมายถึง เงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ หน่วยงานจะรับรู้ตามมูลค่าที่ได้รับ

เงินประกัน หมายถึง เงินที่ได้รับไว้สำหรับประกันสินค้า หรือผลงานซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการประกัน เมื่อพ้นระยะเวลาประกันแล้วหน่วยงานจะจ่ายคืนให้กับผู้ประกัน หน่วยงานจะรับรู้ตามมูลค่าที่ได้รับ

### 3.11 รายได้ภาษีจัดสรร

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีที่รัฐจัดสรรให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต. ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าปิโตรเลียม เป็นต้น ภาษีที่รัฐแบ่งให้ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงานตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแสดงมูลค่าตามที่ได้รับ



### 3.12 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ หน่วยงานจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงิน และสามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ

### 3.13 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินอุดหนุนทุกประเภท ที่รัฐจัดสรรหรือหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ เช่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น หน่วยงานจะรับรู้รายได้พร้อมกับรับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับสินค้าและบริการที่หน่วยงานได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

### 3.14 รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) รายได้ค่าภาษี ในช่วงจัดเก็บภาษีหน่วยงานจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงิน และเมื่อเกินกำหนดชำระจะรับรู้ลูกหนี้ค่าภาษีคู่กับรายได้ค่าภาษีที่ยังไม่ได้รับ

(2) รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่าปรับ รายได้ค่าใบอนุญาต และรายได้อื่น หน่วยงานจะรับรู้เมื่อได้รับเงิน

### 3.15 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดที่อยู่ในการบริหารของหน่วยงาน เช่น สถานธนาภิบาล โรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน กิจการสถานีขนส่ง กิจการทำเรือ โรงพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุข โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจการอื่น เป็นต้น

### 3.16 รายได้อื่น

รายได้อื่น หมายถึง รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยเงินลงทุน และรายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

เทศบาลตำบลนาครีว  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		(หน่วย:บาท)	
สินทรัพย์	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	45,406,727.34	44,113,837.02
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5	103,652.58	103,369.99
วัสดุคงเหลือ	6	334,728.59	339,634.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	4,487.67	1,209.80
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>45,849,596.18</b>	<b>44,558,051.17</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนระยะยาว	8	8,994,091.17	8,189,821.01
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9	33,457,955.27	32,477,852.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	10	21,440,995.57	17,142,292.05
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>63,893,042.01</b>	<b>57,809,965.40</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>109,742,638.19</b>	<b>102,368,016.57</b>
<b>หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>			
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11	0.00	21,440.22
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	12	118,408.79	146,009.29
เงินรับฝากระยะสั้น	13	190,577.44	154,965.00
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>308,986.23</b>	<b>322,414.51</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินรับฝากระยะยาว	14	46,900.00	55,500.00
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>46,900.00</b>	<b>55,500.00</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>355,886.23</b>	<b>377,914.51</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16	109,386,751.96	101,990,102.06
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>		<b>109,386,751.96</b>	<b>101,990,102.06</b>
<b>รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>		<b>109,742,638.19</b>	<b>102,368,016.57</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

(นายทวี สารใจวงศ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

เทศบาลตำบลนาครีว  
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
<b>รายได้</b>			
รายได้ภาษีจัดสรร	17	24,338,069.26	23,061,795.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18	160.00	85.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	19	35,858,352.39	38,120,817.07
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20	824,596.21	730,105.88
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	21	0.00	2.04
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	22	38,108.63	3,387.80
รายได้อื่น	23	331,089.50	406,849.27
<b>รวมรายได้</b>		<b>61,390,375.99</b>	<b>62,323,042.06</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24	16,934,388.72	16,038,931.94
ค่าบำเหน็จบำนาญ	25	0.00	167,838.64
ค่าตอบแทน	26	295,810.00	429,797.00
ค่าใช้จ่ายสอย	27	4,363,707.22	2,947,865.82
ค่าวัสดุ	28	1,563,968.86	940,617.49
ค่าสาธารณูปโภค	29	1,640,054.71	2,185,195.81
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	30	0.00	34,072.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจัดหน่วย	31	5,230,280.47	4,858,628.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	32	1,098,588.00	1,416,379.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	33	22,547,939.12	21,845,135.23
ค่าใช้จ่ายอื่น	34	206,972.76	205,492.02
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>53,881,709.86</b>	<b>51,069,953.28</b>
<b>รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>		<b>7,508,666.13</b>	<b>11,253,088.78</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

.....  
(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....  
(นายศักดิ์ กัณหาวีญ)

.....  
(นายทวี สารใจวงศ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

**เทศบาลตำบลนาครีว**  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565**

หมายเหตุ	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม				องค์ประกอบ		(หน่วย:บาท)
	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รายได้สะสม	ทุนดำเนินการกำไร/ขาดทุนสะสม	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่า	รวมรายจ่ายสุทธิ/ส่วนทุน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	20,618,537.51	13,304,536.23	0.00	0.00	0.00	33,923,073.74	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	42,502,529.09	984,672.07	12,811,205.79	0.00	0.00	56,298,406.95	0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564	63,121,066.60	14,289,208.30	12,811,205.79	0.00	0.00	90,221,480.69	0.00
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	515,532.59	0.00	0.00	0.00	0.00	515,532.59	0.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	9,609,794.01	1,695,846.00	(52,551.23)	0.00	0.00	11,253,088.78	0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	73,246,393.20	15,985,054.30	12,758,654.56	0.00	0.00	101,990,102.06	0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - ตามที่รายงานไว้เดิม	73,246,393.20	15,985,054.30	12,758,654.56	0.00	0.00	101,990,102.06	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2565	73,246,393.20	15,985,054.30	12,758,654.56	0.00	0.00	101,990,102.06	0.00
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	20,140.00	0.00	(132,156.23)	0.00	0.00	(112,016.23)	0.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	6,632,404.82	1,170,424.38	(294,163.07)	0.00	0.00	7,508,666.13	0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	79,898,938.02	17,155,478.68	12,332,335.26	0.00	0.00	109,386,751.96	0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  
 .....  
 ( นางสาวนันทิชาญาน์ สายยศ )  
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....  
 ( นายศักดิ์ดา กันหาเวียง )  
 ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

.....  
 ( นายทวี สารใจวงศ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

เทศบาลตำบลนาครีว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินฝากสถาบันการเงิน	45,210,746.51	43,936,856.19
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน	176,980.83	176,980.83
เงินฝากกระทรวงการคลัง	19,000.00	0.00
<b>รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>45,406,727.34</b>	<b>44,113,837.02</b>
หมายเหตุ 5 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
รายได้ค้างรับ	103,652.58	103,369.99
<b>รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น</b>	<b>103,652.58</b>	<b>103,369.99</b>
หมายเหตุ 6 วัสดุคงเหลือ	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
วัสดุคงคลัง	334,728.59	339,634.36
<b>รวมวัสดุคงเหลือ</b>	<b>334,728.59</b>	<b>339,634.36</b>
หมายเหตุ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,487.67	1,209.80
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b>4,487.67</b>	<b>1,209.80</b>
หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะยาว	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินฝากประจำ	6,295,944.25	6,295,944.25
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,698,146.92	1,893,876.76
<b>รวมเงินลงทุนระยะยาว</b>	<b>8,994,091.17</b>	<b>8,189,821.01</b>

## เทศบาลตำบลนาครีว

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

## หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
ที่ดิน	566,600.00	566,600.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	44,028,887.48	44,028,887.48
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(19,431,579.03)	(17,712,240.16)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	24,597,308.45	26,316,647.32
ครุภัณฑ์	10,685,527.83	7,114,297.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(2,391,481.01)	(1,519,691.98)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	8,294,046.82	5,594,605.02
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	33,457,955.27	32,477,852.34

## หมายเหตุ 10 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
ถนน	34,431,571.63	31,506,571.63
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	(21,857,589.52)	(19,400,352.68)
ถนน (สุทธิ)	12,573,982.11	12,106,218.95
สะพาน	110,500.00	110,500.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สะพาน	(24,310.00)	(19,890.00)
สะพาน (สุทธิ)	86,190.00	90,610.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	10,314,668.09	6,169,391.77
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(1,533,844.63)	(1,223,928.67)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)	8,780,823.46	4,945,463.10
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	21,440,995.57	17,142,292.05

เทศบาลตำบลนาครีว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	0.00	21,440.22
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00	21,440.22
หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้ระยะสั้น	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	61,204.97	41,596.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	57,203.82	15,132.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	0.00	89,280.00
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น	118,408.79	146,009.29
หมายเหตุ 13 เงินรับฝากระยะสั้น	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินรับฝากอื่น	417.44	0.00
เงินประกันสัญญา	190,160.00	154,965.00
รวมเงินรับฝากระยะสั้น	190,577.44	154,965.00
หมายเหตุ 14 เงินรับฝากระยะยาว	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินประกันสัญญา	46,900.00	55,500.00
รวมเงินรับฝากระยะยาว	46,900.00	55,500.00

## เทศบาลตำบลนาครีว

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

## หมายเหตุ 15 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 ดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ไม่เกิน 1 ปี		
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
เกิน 5 ปี		
รวม	-	-

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ..... และการจ้างเหมาบริการอื่น เป็นจำนวนรวม.....บาท (ปี 2564 เป็นจำนวนรวม.....บาท)

-ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง		
อุปกรณ์ และอื่นๆ	1,242,130.22	3,067,200.00
รวม	<u>1,242,130.22</u>	<u>3,067,200.00</u>

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

-ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ไม่เกิน 1 ปี	1,537,500.00	989,000.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
เกิน 5 ปี		
รวม	<u>1,537,500.00</u>	<u>989,000.00</u>



เงินรับฝากเงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนาฑูบาล	xxx	xxx
เงินรับฝากอื่น	xxx	xxx
เงินประกันสัญญา	46,900.00	55,500.00
เงินประกันผลงาน	xxx	xxx
เงินประกันอื่น	xxx	xxx
รวมเงินรับฝากระยะยาว	<u>46,900.00</u>	<u>55,500.00</u>

## เทศบาลตำบลนาครี

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 16 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินสะสม	79,898,938.02	73,246,393.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,155,478.68	15,985,054.30
รายได้สะสม	12,332,335.26	12,758,654.56
<b>รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b>109,386,751.96</b>	<b>101,990,102.06</b>

  

หมายเหตุ 17 รายได้ภาษีจัดสรร	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	660,701.59	623,282.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	12,075,702.39	10,380,304.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,814,211.17	3,536,557.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	104,380.53	89,218.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	5,484,089.00	6,179,470.85
<b>รวมรายได้ภาษี</b>	<b>22,139,084.68</b>	<b>20,808,833.39</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	726,591.18	679,868.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	52,271.40	34,108.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,364,824.00	1,538,984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายกรมที่ดิน	55,298.00	0.00
<b>รวมรายได้ค่าธรรมเนียม</b>	<b>2,198,984.58</b>	<b>2,252,961.61</b>
<b>รวมรายได้ภาษีจัดสรร</b>	<b>24,338,069.26</b>	<b>23,061,795.00</b>

## เทศบาลตำบลนาครีว

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

## หมายเหตุ 18 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	160.00	85.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	<u>160.00</u>	<u>85.00</u>

## หมายเหตุ 19 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	34,862,352.39	36,257,944.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	8,000.00	177,874.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	728,000.00	1,684,998.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	40,000.00	0.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	220,000.00	0.00
รวมรายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	<u>35,858,352.39</u>	<u>38,120,817.07</u>

## หมายเหตุ 20 รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
รายได้ภาษี	329,232.81	142,916.50
รายได้ค่าธรรมเนียม	477,755.80	560,213.00
รายได้ค่าปรับ	16,207.60	25,016.38
รายได้ใบอนุญาต	1,400.00	1,960.00
รวมรายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	<u>824,596.21</u>	<u>730,105.88</u>

## หมายเหตุ 21 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
รายได้จากการบริจาค	0.00	2.04
รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<u>0.00</u>	<u>2.04</u>

## เทศบาลตำบลนาครีว

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 22 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	2565	2564
		(หน่วย:บาท)
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
รายได้อื่น	3,735.63	3,387.80
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	34,373.00	0.00
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<u>38,108.63</u>	<u>3,387.80</u>
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	<u><u>38,108.63</u></u>	<u><u>3,387.80</u></u>
หมายเหตุ 23 รายได้อื่น		(หน่วย:บาท)
	2565	2564
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	170,840.67	324,535.28
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	85,319.83	55,176.99
รายได้อื่น	74,929.00	27,137.00
รวมรายได้อื่น	<u><u>331,089.50</u></u>	<u><u>406,849.27</u></u>

## เทศบาลตำบลนาครีว

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,926,990.72	9,730,215.49
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,559,050.33	1,970,159.32
ค่าล่วงเวลา	4,620.00	29,230.00
เงินประจำตำแหน่ง	217,000.00	182,000.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,261,890.00	2,195,910.00
เงินค่าครองชีพ	124,292.80	129,266.66
เงินช่วยการศึกษาบุตร	114,900.00	74,350.00
เงินช่วยเหลือบุตร	9,300.00	13,000.00
เงินวิทยฐานะ	335,800.00	419,970.65
เงินสมทบ กบท.	747,000.00	747,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,685.00	73,959.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,009.80	4,719.20
ค่าเช่าบ้าน	362,700.00	336,670.97
เงินเพิ่ม	181,150.07	132,480.65
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>16,934,388.72</u>	<u>16,038,931.94</u>
หมายเหตุ 25 ค่าบำเหน็จบำนาญ	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	145,065.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	0.00	22,773.64
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>0.00</u>	<u>167,838.64</u>
หมายเหตุ 26 ค่าตอบแทน	(หน่วย:บาท)	
	2565.00	2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	295,810.00	403,397.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	26,400.00
รวมค่าตอบแทน	<u>295,810.00</u>	<u>429,797.00</u>

## เทศบาลตำบลนาครีว

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

## หมายเหตุ 27 ค่าใช้สอย

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	295,871.00	160,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	101,522.00	138,172.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	959,388.85	254,165.85
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,753,975.37	2,274,586.00
ค่าธรรมเนียม	59,280.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	27,265.00	18,207.00
ค่าเช่า	68,280.00	55,880.00
ค่าประชาสัมพันธ์	97,325.00	40,804.97
ค่าใช้สอยอื่น	800.00	5,800.00
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>4,363,707.22</b>	<b>2,947,865.82</b>

## หมายเหตุ 28 ค่าวัสดุ

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
ค่าวัสดุใช้ไป	970,134.48	583,561.51
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	368,694.38	284,755.98
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	225,140.00	72,300.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,563,968.86</b>	<b>940,617.49</b>

## หมายเหตุ 29 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)

	2565	2564
ค่าไฟฟ้า	1,563,350.94	2,088,568.93
ค่าโทรศัพท์	3,925.37	3,051.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	61,118.40	61,118.40
ค่าบริการไปรษณีย์	11,660.00	32,457.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,640,054.71</b>	<b>2,185,195.81</b>

## เทศบาลตำบลนาครี

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 30 ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าขายใช้ไป	0.00	17,430.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	0.00	16,642.00
<b>รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>	<b>0.00</b>	<b>34,072.00</b>
หมายเหตุ 31 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,719,338.87	1,719,338.87
ครุภัณฑ์	739,368.80	501,059.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,771,572.80	2,638,229.83
<b>รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b>5,230,280.47</b>	<b>4,858,628.17</b>
หมายเหตุ 32 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	943,588.00	1,276,379.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	155,000.00	140,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน</b>	<b>1,098,588.00</b>	<b>1,416,379.16</b>
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>	<b>1,098,588.00</b>	<b>1,416,379.16</b>

## เทศบาลตำบลนาครี

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 33 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	20,435,200.00	20,049,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	1,293,749.12	1,143,804.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	482,633.00	593,812.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	296,357.00	57,718.45
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	<u>22,507,939.12</u>	<u>21,845,135.23</u>
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	40,000.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	<u>40,000.00</u>	<u>0.00</u>
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<u><u>22,547,939.12</u></u>	<u><u>21,845,135.23</u></u>
หมายเหตุ 34 ค่าใช้จ่ายอื่น	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	334.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	206,638.76	205,492.02
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u><u>206,972.76</u></u>	<u><u>205,492.02</u></u>



## เทศบาลตำบลนาครีว

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

## หมายเหตุ 35 การจัดประเภทรายการใหม่

ตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินปี 2564 มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงิน ปี 2565

	ก่อนจัด ประเภทใหม่	เพิ่ม/(ลด)	(หน่วย:บาท) หลังจัด ประเภทใหม่
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	103,369.99	(103,369.99)	0.00
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	0.00	103,369.99	103,369.99
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	339,634.36	(339,634.36)	0.00
วัสดุคงเหลือ	0.00	339,634.36	339,634.36
<b>รวม</b>	<b>443,004.35</b>	<b>0.00</b>	<b>443,004.35</b>
<b>หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>			
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	146,009.29	(146,009.29)	0.00
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	0.00	146,009.29	146,009.29
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	21,440.22	(21,440.22)	0.00
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00	21,440.22	21,440.22
<b>สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>			
เงินสะสม	73,246,393.20	(73,246,393.20)	0.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,985,054.30	(15,985,054.30)	0.00
รายได้สะสม	12,758,654.56	(12,758,654.56)	0.00
ทุนดำเนินการ	0.00	0.00	0.00
กำไร/ขาดทุนสะสม	0.00	0.00	0.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		101,990,102.06	101,990,102.06
<b>รวม</b>	<b>102,157,551.57</b>	<b>0.00</b>	<b>102,157,551.57</b>

## งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

## รายได้

รายได้จัดเก็บเอง	1,137,042.19	(1,137,042.19)	0.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	38,120,817.07	(38,120,817.07)	0.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.00	85.00	85.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00	38,120,817.07	38,120,817.07
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	730,105.88	730,105.88
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	0.00	2.04	2.04
รายได้อื่น	0.00	406,849.27	406,849.27
<b>รวม</b>	<b>39,257,859.26</b>	<b>0.00</b>	<b>39,257,859.26</b>

## ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสอย	3,304,921.80	(357,055.98)	2,947,865.82
ค่าวัสดุ	617,633.51	322,983.98	940,617.49
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	0.00	34,072.00	34,072.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00	1,416,379.16	1,416,379.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	23,261,514.39	(1,416,379.16)	21,845,135.23
<b>รวม</b>	<b>27,184,069.70</b>	<b>0.00</b>	<b>27,184,069.70</b>